



ประกาศจังหวัดอุดรธานี

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๒๔๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑๒ เครื่อง
เพื่อใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขา/ส่วนแยก
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่จังหวัดอุดรธานี ได้มีโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๒๔๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑๒ เครื่อง เพื่อใช้ในราชการ
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขา/ส่วนแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน ๓๘๖,๔๐๐.๐๐ บาท
(สามแสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) นั้น

๑. จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน ขนาด ๒๔๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แสตนด์การ์ด คูลิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ)
โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒,๒๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว และ“หน่วยงานจะ
ทำสัญญาต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณแล้วเท่านั้น”

๒. จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวน ขนาด ๒๔๐๐๐ บีทียู จำนวน ๔ เครื่อง เพื่อใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
สาขาหนองหาน ส่วนแยกทุ่งฝน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แสตนด์การ์ด คูลิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
(ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๘,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันแปด
ร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้ง
ปวงไว้ด้วยแล้ว และ“หน่วยงานจะทำสัญญาต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณแล้ว
เท่านั้น”

๓. จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวน ขนาด ๒๔๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง เพื่อใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
สาขาภูดง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แสตนด์การ์ด คูลิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (ขายส่ง, ขายปลีก,
ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๔,๔๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว และ“หน่วยงานจะ
ทำสัญญาต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณแล้วเท่านั้น”

/๔. จัดซื้อครุภัณฑ์...

๔. จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด ๒๔๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง เพื่อใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาหนองวัวซอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แสตนด์การ์ด คูลิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๔,๔๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว และ“หน่วยงานจะทำสัญญาต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณแล้วเท่านั้น”

๕. จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด ๒๔๐๐๐ บีทียู จำนวน ๓ เครื่อง เพื่อใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาหนองหาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แสตนด์การ์ด คูลิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๖,๖๐๐.๐๐ (เก้าหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว และ“หน่วยงานจะทำสัญญาต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณแล้วเท่านั้น”

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายพนพล นิกรแสน)

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี